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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖6  

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน ๒๕๖6 
เวลา 10.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
-------------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 

1. ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. นางนันทวัน   วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ รองประธานสภาฯ คนที่ 1 
3. นายมนตรี   แตงทอง   รองประธานสภาฯ คนที่ 2 
4. นายธนากร   ภู่สุวรรณ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
5. นายนิยม   นิยมชม   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
6. ร.ต.อ.วิโรจน ์ ไผ่ชู   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
7. นายเสวก   วิงวอน   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
8. นายคณาพัณณ์  อมรรุ่งเรืองชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
9. นายธรรมวัฒน์  ดีเจริญวิรุฬ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
10. นายไพบูลย์   เอดาศัย   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
11. นายธรรมรัตน์  ดีเจริญวิรุฬ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
12. นายธนพล   สีตะระโส  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
13. พ.ท.สิงห์   สนธ ิ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
14. นายกิตติพงษ์  ทองอร่าม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
15. นางสาวยูริ   เยี่ยมบุญชัย  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
16. นางสาวณัชนันท์ภัทร จันธิปะ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
17. นายโยธี   แช่มสุขขี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
18. นายอภิศักดิ์   กิติเรียงลาภ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
19. นายวันชัย   สืบชนะกิจกุล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
20. นายสมคิด   ม่วงเทศ   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
21. นางสุวดี   เขียวสะอาด  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
22. นายธรรมนูญ  อภินันทร์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
23. นายภูฑาริศ   นาคทอง   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
ผู้ลาการประชุม  

นายตันติกร   พาศิรายุธ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
 

ผู้ขาดการประชุม  

   ไม่มี  
  

       /ผู้เข้าร่วมประชุม.... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายศุภวัฒน์   เทียนถาวร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
2. นายวัฒนชัย   มานะจิตร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
3. นายเสรี    ยอดระยับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
4. นางสุรางคณา คุ้มครอง  หัวหน้าส านักปลัดฯ  
5. นางอินทิรา  รุดทัง  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
6. นายกัมปนาท นุ่มหอม  ผู้อ านวยการกองช่าง 
7. นายชัชชนม ์  เกษศรี  ผู้อ านวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
8. นางมยุรี   ธรรมสกุล ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นางบุญเตือน   จะระ  ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
10. นางสาวธัชกร   บุญเลิศ  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข 
11. นายสุนัน  บ ารุง  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
12. นางทิศากร  รุ่งสุข  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
13. นายชัยยะ  มหาปราบ หัวหน้าฝ่ายการประชุม 
14. นางทิพนันท์  แสงธูป  หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา  
15.  นางสาวศุภิศรา ศรีอ่ าดี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
16. นางศิริวรรณ  อังสนั่น  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
17. นางสาวเสาวลักษณ์ แม้นพวก นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 
18.  นางสาวสุนิสา  มีจันทร์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
19.  นางสาวอัยย์ญาดา  บัวพุ่ม  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
20. ส.ท.คณิศร  มีสันทัด  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
21. นางสาวณัฐรุจา วิเลปะนะ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน 
22. นายธีรเดช   ประสิทธิวงษ์ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 
23. นางสาวปภาวันต์ นันทวิสาร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
24. นางสาวอัจจิมา ชิดชอบ  ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
25. นางสาวรัตนา   เทียนขาว ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
26.  นายทองก้อน วิจารณ์ปรีชา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
27.  นางสาวศิริพร   เชื้อนิล  พนักงานจ้างทั่วไป 

 
 
 
 
 

         
 
 
 
 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.๐๐ น. 

เลขานุการ อบจ.                  : (ให้สัญญาณ) ตรวจนับจ านวนสมาชิกฯ    
(นางอินทิรา   รุดทัง)          เรียนท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี และผู้เข้าร่วม 

ประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖6 วันอังคารที่ 2๗ มิถุนายน ๒๕๖6  
เวลา 10.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
ขณะนี้ท่านสมาชิกฯ มาประชุมเกินกึ่งหนึ่ง ถือว่าครบองค์ประชุมตาม 
ระเบียบฯ แล้วนะคะ และที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประธานสภา
องค์การบริหารส่ วนจั งหวัดสิ งห์บุ รี  จุดธูป เทียนบูชาพระรัตนตรั ย              
และท าหน้าที่ประธานสภาฯ ค่ะ  

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เชิญนั่งครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)                    

เลขานุการ อบจ.                  :   เรียนเชิญท่านรองประธานสภาฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทั้งสองท่าน     
(นางอินทิรา  รุดทัง)                 ขึ้นท าหน้าที่ด้วยค่ะ   
    ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
   เรื ่อง เปิดและเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖6 ด้วยฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี มีข้อราชการเร่งด่วนที่จะเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรีเพ่ือพิจารณา  ฉะนั้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๔  
และ ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย               
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม     
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ ๒๒ และข้อ ๓๖ (๑) จึงก าหนดสมัยประชุม    
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖6  
มีก าหนด ๔๕ วัน เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ถึงวันพุธที่ ๒๘ 
มิถุนายน ๒๕๖๖ และเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖6  ในวันอังคารที่  2๗  มิถุนายน  
๒๕๖6 เวลา 1๐.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙ มิถุนายน 
พุทธศักราช ๒๕๖6  ลงชื่อ ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ  ด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระต่อไปค่ะ 

ประธานสภาฯ                    :   เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ท่านรองนายกฯ  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        ท่านรองปลัดฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน        

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี มีประกาศเรียกประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖6    
ในวันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ บัดนี้สมาชิกสภาฯ ครบองค์ประชุมแล้ว  
ผมขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ  
สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖6 ครับ 

/ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ประธานสภาฯ                  :    ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) เรื่องที่ ๑  ด้วย นางอินทิรา  รุดทัง ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง   

ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่ง เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงาน
เลขานุการฯ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ขอเชิญได้แนะน าตัวเอง ครับ 

เลขานุการ อบจ.                : เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ 
(นางอินทิรา  รุดทัง) และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน นางอินทิรา รุดทัง โอนย้ายมาจากเทศบาล

ต าบลตะพานหิน จังหวัดพิจิตร มาด ารงต าแหน่งเลขานุการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด สังกัดส านักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จะท างาน
อย่างเต็มก าลังความสามารถ ตามอ านาจหน้าที่และตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ขอบคุณค่ะ 

ประธานสภาฯ                  :     เรื่องท่ี  ๒  ด้วยนางสุรางคณา  คุ้มครอง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วน 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) จังหวัดสิงห์บุรี  ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากต าแหน่งเลขานุการสภาฯ 

เนื่องจากย้ายไปด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ท าให้มีภารกิจที่ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติมากขึ้น เมื่อวันที่ ๒0 มิถุนายน 
256๖ และปัจจุบันได้มีผู้มาด ารงต าแหน่งเลขานุการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดแล้ว  ซึ่งในวันนี้ไม่มีเลขานุการสภาฯ ในการท าหน้าที่ ส าหรับงาน
กิจการสภาเป็นหน้าที่ของส านักงานเลขาฯ  จึงขอเชิญเลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท าหน้าที่ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการ อบจ.                  :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  
(นางอินทิรา   รุดทัง)      พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม  

(ฉบับที่  3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ ๑9 วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่น           
ถ้าไม่มีเลขานุการสภาท้องถิ่น หรือมีแต่ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ หรือไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็น  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น          
โดยให้น าความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม     
เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระท าด้วยวิธีการยกมือ  

ประธานสภาฯ                     : เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ชี้แจงระเบียบที่เกี่ยวข้อง กรณีการ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) ไม่มีเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   ท าห น้าที่ ใน           

การประชุมสภาแล้วนะครับ ท าให้เราต้องมีการคัดเลือกเลขานุการสภาฯ 
ชั่ วคราว ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อเลขานุการสภาฯ ชั่ วคราว              
เพ่ือท าหน้าที่ในการประชุมคราวนี้ ครับ  ขอเชิญ พ.ท.สิงห์ สนธิ ครับ 

สมาชิกสภาฯ                       : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่าน      
(พ.ท.สิงห์   สนธิ) กระผม พ.ท.สิงห์ สนธิ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขต 5  

อ าเภออินทร์บุรี  ขอเสนอ นางอินทิรา  รุดทัง เลขานุการองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีชั่วคราว 
ในการประชุมครั้งนี้ครับ 

/ขอบคุณ... 
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ประธานสภาฯ                     : ขอบคุณ พ.ท.สิงห์ สนธิ  ครับ ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่านด้วยครับ   
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ขอเชิญ ส.อบจ.ไพบูลย์ เอดาศัย ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และเพ่ือนสมาชิกฯ ทุกท่าน      
(นายไพบูลย์ เอดาศัย) กระผม นายไพบูลย์ เอดาศัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

เขต 2  อ าเภออินทร์บุรี ขอรับรอง นางอินทิรา  รุดทัง เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ชั่วคราว  

ประธานสภาฯ                     : ขอบคุณ สจ.ไพบูลย์ เอดาศัย ครับ ขอผู้รับรองท่านต่อไปครับ   
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ขอเชิญ ส.อบจ.ธรรมวัฒน์ ดีเจริญวิรุฬ ครับ 

สมาชิกสภาฯ         : เรียน  ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ   และท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน  
(นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวิรุฬ) กระผม นายธรรมวัฒน์ ดีเจริญวิรุฬ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สิงห์บุรี เขต 1 อ าเภออินทร์บุรี ขอรับรอง นางอินทิรา  รุดทัง เลขานุการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ชั่วคราว  

ประธานสภาฯ         : ขอบคุณ สจ.ธรรมวัฒน์ ดีเจริญวิรุฬ ครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อ
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ตามระเบียบฯ ข้อ 19 วรรคท้าย  สภาท้องถิ่นแห่งนี้ 

เสนอชื่อเลือกนางอินทิรา  รุดทัง ท าหน้าที่เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวในการ
ประชุมครั้งนี้ครับ   ถ้าไม่มี เป็นอันว่าที่ประชุมเห็นชอบให้นางอินทิรา  รุดทัง 
เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีชั่วคราว ได้ท าหน้าที่
เลขานุการสภาฯ ชั่วคราวในการประชุมครั้งนี้ครับ  ต่อไปเป็น 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.256๖ เมื่อวันอังคาร
ที่ 21 กุมภาพันธ์ ๒๕6๖  มีทั้งหมด 1๘ หน้า ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบและมีมติรับรองรายงานดังกล่าวแล้ว    จึง
ขอให้ท่านสมาชิกฯ ได้ตรวจดูอีกครั้งนะครับ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะขอแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือไมค่รับ  ถ้าไม่มี ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอถามมติที่ประชุม
นะครับ  
สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. 256๖ เมื่อวันอังคารที่ 
21 กุมภาพันธ์ ๒๕6๖ โปรดยกมือด้วยครับ 
สมาชิกฯ ท่านใด ไม่เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมฯ โปรดยกมือด้วยครับ
สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง โปรดยกมือด้วยครับ   
เชิญเลขานุการฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว      :    มีสมาชิกฯ เห็นชอบรับรอง จ านวน   19  เสียง    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี  
(นางอินทิรา   รุดทัง)            งดออกเสียง  3   เสียง 

ประธานสภาฯ                   :    ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  เป็นอันว่าที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)          ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   สมัยวิสามัญ  สมัยแรก 

ประจ าปี พ.ศ. 256๖ เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์  ๒๕6๖ ต่อไปเป็น  
/ระเบียบวาระที่ 3... 
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ประธานสภาฯ                   :   ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่อง เพื่อทราบ 
(ร.ต.ต.ทองแดง เทียนศรี)      ขอเชิญเลขานุการสภาฯ แจ้งเรื่องต่าง ๆ ให้สมาชิกสภาฯ ได้ทราบครับ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว       : เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การ                            
(นางอินทิรา   รุดทัง)          บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ทุกท่าน  ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สิงห์บุรี มีเรื่องแจ้งให้ทราบ จ านวน ๙ เรื่อง ดังนี้ 
3.1 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม 
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง  ครั้งที่  
๑/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่  ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีและ
ได้ปิดประการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ 
น าเรียนที่ประชุมสภาเพ่ือทราบ ส าหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่ง
ให้ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

๓.๒ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง                
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ แก้ไขครั้งที่ ๑/๒๕๖๖      
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ น าเรียน 
ที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ ส าหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้
ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 
 

๓.๓ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่  
๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นไปตาม
ระเบียบฯ น าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ ส าหรับเอกสารทางเลขานุการ
สภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๔ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ น าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ 
ส าหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุม   รับทราบ 

/3.๕ ประกาศใช้แผน... 
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เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว       : 3.๕ ประกาศใช้แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
(นางอินทิรา   รุดทัง)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ ด้วยองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าและประกาศใช้แผนด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
๒/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ น าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ ส าหรับ
เอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ  
 

    3.๖ ประกาศใช้แผนด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
    ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖  ด้วยองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดท าและประกาศใช้แผนด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ิมเติม ครั้งที่ 
๓/๒๕๖๖ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ น าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพื่อทราบ ส าหรับ
เอกสารทางเลขานุการสภาฯ ได้จัดส่งให้ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว  

ที่ประชุม   รับทราบ 

๓.๗ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง                
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที ่๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้ ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น            
(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ แก้ไข ครั้งที่       
๒/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งเป็นไปตามระเบียบฯ          
น าเรียนที่ประชุมสภาฯ เพ่ือทราบ  ส าหรับเอกสารทางเลขานุการสภาฯ  
ได้จัดส่งให้ตามระเบียบเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม   รับทราบ  

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ เรื่องที่เลขานุการสภาฯ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)          ได้แจ้งนะครับ ต่อไปเป็น 

๓.๘ แจ้งผลการด าเนินการโครงการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือ
ประชาชนด้านอาชีพและรายได้ทางการเกษตร  ขอเรียนเชิญท่านนายกฯ 
ได้ชี้แจงครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี             :   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภา 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสิงห์บุรี  ได้อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ โครงการช่วยเหลือประซาชนผู้ประสบอุทกภัย 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ รายการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านอาชีพ
และรายได้ งบประมาณ ๘,000,๐0๐.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) นั้น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ขอเรียนให้ทราบว่าการด าเนินการ 
โครงการดังกล่าวไม่สามารถด าเนินการจัดหาปัจจัยด้านการผลิต เพ่ือช่วยเหลือ 

/องค์การ... 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี             : ประชาชนด้านอาชีพและรายได้  เนื่องจากความต้องการด้านปัจจัยการผลิต 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่แตกต่างกัน ห้วงระยะเวลาในการเพาะปลูก 

ในแต่ละพ้ืนที่ไม่ตรงกัน ขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก  
ท าให้ไม่สามารถจัดหาและส่งมอบปัจจัยการผลิตเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรได้
ทันตามห้วงระยะเวลาในการเพาะปลูกของเกษตรกร จึงขอยกเลิกการ 
ใช้จ่ายเงินสะสม  ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีได้อนุมัติ 
ให้ใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าวข้างต้น จึงขอแจ้งสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ                     :   ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ แจ้งผลการด าเนินการ   
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)      โครงการส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนด้านอาชีพและรายได้  

ทางการเกษตร แล้วนะครับ  ต่อไปเป็น 
๓.๙ การด าเนินโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ    
(Smart City Singburi) ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี             :   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภา 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน   ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วน 

จังหวัดสิงห์บุรี  ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
ดิจิทัล เพ่ือพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (SMART CITY SINGBURI) โดยให้บริษัท
โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้ด าเนินการลงทุนทั้งหมดใน
โครงการฯ  ซึ่งประกอบไปด้วยค่าครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ระบบการ
บริหารจัดการ ค่าดูแลและบ ารุงรักษาระบบและค่าบริการอ่ืน ๆ โดยองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี จะเป็นผู้ช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน ในอัตราเดือน
ละไม่เกิน 732,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)  หลังจาก
ครบระยะเวลา 60 เดือนแล้ว บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด (มหาชน) 
จะส่งมอบครุภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ท้ังหมดให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ 
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจ าปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 นั้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่สภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติให้ด าเนินโครงการดังกล่าวนั้น เนื่องจาก
ในการด าเนินงาน จะต้องมีการประสานส่วนราชการต่างๆ เพ่ือให้มีการ
ประสานงานด้านข้อมูล ประกอบกับจังหวัดสิงห์บุรีมีการแต่งตั้งคณะท างาน
ขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดสิงห์บุรีอีก 7 ด้าน ประกอบด้วย 
1. คณะท างานขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Envionment) 
2. คณะท างานขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) 
3. คณะท างานขับเคลื่อนด้านขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) 
4. คณะท างานขับเคลื่อนด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) 
5. คณะท างานขับเคลื่อนด้านพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) 
6. คณะท างานขับเคลื่อนด้านการด ารงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) 
7. คณะท างานขับเคลื่อนด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) 

/ท าให้เกิด... 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี             :   ท าให้เกิดความล่าช้าในการประสานข้อมูล ความต้องการในการพัฒนา  
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) แอปพลิเคชั่นและแพลตฟอร์มต่างๆ ประกอบกับห้วงระยะเวลาการด าเนิน

โครงการได้ล่วงเลยมานานแล้ว จึงขอยกเลิกการด าเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าวข้างต้น  ตามที่ได้ขออนุมัติไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี  จึงขอแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ การด าเนินโครงสร้าง 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        พ้ืนฐานด้านดิจิทัลเพ่ือพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City Singburi )  

แล้วนะครับ และขอแจ้งเพิ่มเติมในเรื่องเพ่ือทราบอีก ๑ เรื่อง ครับ คือ 

ประธานสภาฯ                   :    ยกเลิกโครงการปรับปรุงถนนเพื่อความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนหรือ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)       ชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ ๑๐๐๒๓ จักรสีห์ - พิกุลทอง  ต.จักรสีห์  

อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี ตั้งไว้ ๕๑๑.๘๐๐ บาท  ขอเชิญท่านนายกฯ ได้ชี้แจงครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี             :   เรียน  ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภา 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖5 โครงการปรับปรุงถนนเพ่ือความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน
หรือชุมชนหมู่บ้าน ถนนสาย สห.ถ. ๑00๒๓ จักรสีห์ - พิกุลทอง ต าบลจักรสีห์ 
อ าเภอเมืองฯ จังหวัดสิงห์บุรี งบประมาณ ๕๑๑,๘00.-บาท (ห้าแสนหนึ่งหมี่น
หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) ได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี นั้น   เนื่องด้วย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ รายจ่าย
งบกลาง รายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น เพ่ือก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซมถนน แหล่งกักเก็บน้ า หรือสิ่งสาธารณะประโยชน์อ่ืน ๆ  
ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความ
เสียหายจากสาธารณภัยในปี พ.ศ. ๒๕65 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ 
มีนาคม 2566  โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณซ้ าซ้อนกับโครงการ
ที่ได้อนุมัติให้กันเงินไว้  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องขอยกเลิกโครงการตามที่
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้อนุมัติให้กันเงินงบประมาณตาม
โครงการดังกล่าวข้างต้น  จึงขอแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้รับทราบ 

ที่ประชุม   รับทราบ 

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  เป็นอันว่าที่ประชุมรับทราบ  แจ้งยกเลิกโครงการ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)            ปรับปรุงถนนเพ่ือความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนหรือชุมชนหมู่บ้าน  

ถนนสาย สห.ถ ๑๐๐๒๓ จักรสีห์-พิกุลทอง ต.จักรสีห์ อ.เมืองฯ จ.สิงห์บุรี  
ตั้งไว้ ๕๑๑,๘๐๐ บาท แล้วนะครับ ต่อไปเป็น 

 

 

/ระเบียบวาระที่ ๔... 
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ประธานสภาฯ                    :  ระเบียบวาระท่ี ๔ ญัตติ การเลือกเลขานุการสภาฯ  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชั่ วคราว  ได้ชี้ แจงขั้นตอนตามข้อบังคับการ 

ประชุมสภาฯ ครับ 

เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว         :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                                                
(นางอินทิรา   รุดทัง)        พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่  ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม        

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65 ข้อ ๑๓ วิธีเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ให้น าความ
ในข้อ ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ข้อ ๘ วิธีเลือก ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน
มีสิทธิเสนอชื่อคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็น ผู้ด ารงต าแหน่ง เลขานุการ
สภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองไม่น้อยกว่าสองคน 
โดยให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ 
ไม่จ ากัดจ านวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกจากชื่อเหล่านั้น 
โดยวิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้ที่ถูกเสนอชื่อคนละหนึ่งชื่อ เมื่อตรวจนับ
แล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อท่ีประชุมสภาท้องถิ่น ผู้ได้คะแนน
สูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือก  ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคนให้เลือกใหม่
เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้น  โดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือกใหม่ปรากฏว่ายัง
มีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน   
ข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่นหรือเลขานุ
การสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงต าแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก  ข้อ ๑๘ ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ค านึงถึงความรู้
ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

ประธานสภาฯ                    : เลขานุการสภาฯ ชั่วคราว   ได้ชี้แจงขั้นตอนการเลือกเลขานุการสภาฯ  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) แล้วนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อครับ เชิญ ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ช ูครับ  

สมาชิกสภาฯ                      : เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน 
(ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู) กระผม ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

เขต 4 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ขอเสนอ นางอินทิรา  รุดทัง เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ครับ 

 

ประธานสภาฯ                     :   ขอบคุณ ร.ต.อ.วิโรจน์ ไผ่ชู ครับ ขอผู้รับรอง จ านวน ๒ ท่านครับ  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ขอเชิญ ส.อบจ.ธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ  ครับ  

สมาชิกสภาฯ                      : เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน      
(นายธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ) กระผม นายธรรมรัตน์  ดีเจริญวิรุฬ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สิงห์บุรี เขต 3 อ าเภออินทร์บุรี ขอรับรอง นางอินทิรา รุดทัง เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

ประธานสภาฯ                     : ขอบคุณ ส.อบจ.ธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ  ครับ ขอผู้รับรองท่านต่อไปครับ   
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ขอเชิญ ส.อบจ.นิยม นิยมชม ครับ 

/เรียน ท่านประธาน... 
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สมาชิกสภาฯ         : เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานฯ และเพ่ือนสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน
(นายนิยม นิยมชม)  กระผม นายนิยม  นิยมชม  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

เขต 3 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ขอรับรอง นางอินทิรา  รุดทัง เลขานุการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

ประธานสภาฯ                     :   ขอบคุณท่านสมาชิกทั้งสองท่านที่รับรองครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใด จะเสนอชื่อ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ท่านอ่ืนอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ถือว่ามีผู้เสนอชื่อคนเดียว คือนางอินทิรา รุดทัง

ตามระเบียบฯ ข้อ 14 จึงเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งเลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ครับ ต่อไปเป็น 

ประธานสภาฯ                    :   ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง ญัตติ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วน 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) จังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจ าปี ๒๕๖๖ และก าหนดสมัย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก 
ประจ าปี ๒๕๖๗ 
เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ ครับ  

เลขานุการสภาฯ         :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น                                                
(นางอินทิรา   รุดทัง)          พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ.๒๕65 ข้อ ๒๑ การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลา
และวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุม
สามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑  มาบังคับใช้
โดยอนุโลม ตามข้อ 11 ได้ก าหนดว่าให้ประธานสภาฯท้องถิ่นน าเสนอในที่
ประชุมเกี่ยวกับการประชุมสมัยสามัญ การก าหนดสมัยประชุมและวันเริ่ม
ประชุม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด 
โดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มาตรา 22 ก าหนดว่าในปีหนึ่ง 
ให้มีการประชุมสมัยสามัญสองสมัย สมัยประชุมสามัญให้มีก าหนดสี่สิบห้าวัน 
และวันเริ่มประชุมประจ าปีโดยให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดก าหนด  

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  ระเบียบวาระที่ ๕.1 ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สิงห์บุรี  สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.256๖ ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุม ขอหารือที่ประชุมฯ มีสมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอวันเริ่มต้น
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิ งห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง 
ประจ าปี พ.ศ.256๖ บ้างครับ   ขอเชิญ ส.อบจ.ภูฑาริศ  นาคทอง ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียน ท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ และ 
(นายภูฑาริศ นาคทอง) ผู้บริหารทุกท่าน ผมนายภูฑาริศ  นาคทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสิงห์บุรี อ าเภอท่าช้าง เขต 2 ขอเสนอวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.256๖  
เป็นระยะเวลาเดิมกับที่เคยก าหนดมาในแต่ละปีครับ  

/ขอบคุณท่าน... 
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ประธานสภาฯ         :   ขอบคุณท่าน ส.อบจ.ภูฑาริศ  นาคทอง ครับ  ท่านสมาชิกสภาฯ เสนอวันเริ่มต้น       
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง 

ประจ าปี พ.ศ.256๖ ในวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม 256๖ ถึงวันพุธที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๖ มีก าหนด ๔๕ วัน  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่ครับ  ขอเชิญเลขานุการฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้องครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
(นางอินทิรา   รุดทัง)     พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) และแก้ไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์
ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์
ประชุม จะท าการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ มาประชุมจ านวน
เกินก่ึงหนึ่ง  ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ครับ  ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)         สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
    สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.256๖ ตามที่สมาชิกสภาฯ         
    เสนอโปรดยกมือด้วยครับ 
           สมาชิกฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 
        สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง  โปรดยกมือครับ   

ขอเชิญเลขาฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  มีสมาชิกฯ เห็นชอบ จ านวน  20  เสียง     ไม่เห็นชอบ   ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง)   งดออกเสียง   3   เสียง  

ประธานสภาฯ                   :   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ครับ  

(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)         เป็นอันว่ามติที่ประชุมมีมติเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.256๖ ในวันจันทร์
ที่ ๗ สิงหาคม 256๖ ถึงวันพุธที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีก าหนดระยะเวลา 
45 วัน ครับ  ต่อไปเป็น 

ระเบียบวาระที่ ๕.๒ ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ระยะเวลาและวันเริ่มต้น
ประชุม ขอหารือที่ประชุมฯ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอวันเริ่มต้นประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี  
พ.ศ.๒๕๖๗ บ้างครับ ขอเชิญ ส.อบจ.สมคิด ม่วงเทศ ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ และผู้บริหารทุกท่าน 
(นายสมคิด ม่วงเทศ)  ผมนายสมคิด ม่วงเทศ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

อ าเภอค่ายบางระจัน เขต 3 ขอเสนอวันเริ่มต้นประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๗ ในวันพุธที่ 
๑๕ พฤษภาคม 256๗ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  มีก าหนด ๔๕ วัน 

 

/ขอบคุณ... 
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ประธานสภาฯ         :   ขอบคุณ ส.อบจ.สมคิด ม่วงเทศ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        หรือไม่ครับ  ขอเชิญ ส.อบจ.ภูฑาริศ นาคทอง ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ และผู้บริหารทุกท่าน 
(นายภูฑาริศ  นาคทอง) ผมขอย้อนไปในการเห็นชอบก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.256๖ ขอให้เลขานุการสภาฯ    
ช่วยตรวจสอบจ านวนเสียงว่าเห็นชอบ จ านวน 20 เสียง หรือ 19 เสียง ครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  ขออนุญาตแก้ไขการรับรองในการก าหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  
(นางอินทิรา   รุดทัง)   สมัยที่สอง ประจ าปี พ.ศ.2566 จากมีสมาชิกฯ เห็นชอบ จ านวน 20 เสียง      

เป็นเห็นชอบ จ านวน 19 เสียง ค่ะ 

ประธานสภาฯ         :   ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ครับ  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        ถ้าไม่มี ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ ท่านใดเห็นชอบก าหนดสมัย

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 
พ.ศ.256๗  ตามท่ีสมาชิกสภาฯ เสนอโปรดยกมือด้วยครับ 

           สมาชิกฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 
        สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง  โปรดยกมือครับ   

ขอเชิญเลขาฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  มีสมาชิกฯ เห็นชอบ จ านวน  19    เสียง     ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง)   งดออกเสียง จ านวน  3  เสียง  

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  เป็นอันว่ามติที่ประชุมมีมติเริ่มต้นประชุมสภา  

(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ.256๗ 
ในวันพุธที่ ๑๕ พฤษภาคม 256๗  ถึงวันศุกร์ที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗  
มีก าหนดระยะเวลา 45 วัน ครับ ต่อไปเป็น 

ระเบียบวาระที่  ๖ เรื่อง ญัตติ การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ใน
คณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน ๑ คณะ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน ๕ ท่าน 
ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้คัดเลือกสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นกรรมการ คณะกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน ๕ ท่าน ซึ่งครบวาระวันที่ ๒๖ 
มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีวาระการปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลา ๒ ปี ตามที่ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยก าหนด นั้น  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบครับ 

 

เลขานุการสภาฯ                :   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา 
(นางอินทิรา   รุดทัง)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓)   

พ ศ. ๒๕๖๑ รวมทั้งแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นก าหนดให้สภาท้องถิ่นคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังนี้ 

 
/1.กรรมการที่... 

 



15 
 

เลขานุการสภาฯ                :   1. กรรมการที่มาจากการคัดเลือกให้ด าเนินการ ดังนี้ 
(นางอินทิรา   รุดทัง)           1.๑ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
      1.๑.๑  กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
      (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๕ คน 

   (๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการประชุม
สมาชิกสภาท้องถิ่น โดยด าเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือสมัยประชุม
วิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้
ชัดเจน 

เลขานุการสภาฯ                :     (๓) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่
(นางอินทิรา   รุดทัง)   น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 

(๔) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมี 
ผู้รับรองจ านวนอย่างน้อย ๒ คน  และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่
ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
   (๕) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจ านวน
ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอซ่ือนั้นได้รับการคัดเลือก  

 

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ ขอเชิญสมาชิกฯ เสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
(.ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)   บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน ๕ ท่าน ครับ   
ขอเชิญ ส.อบจ.ธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ธรรมรัตน์ ดีเจริญวิรุฬ)  ขอสอบถามเลขานุการสภาฯ ว่าผู้รับรอง สามารถรับรองซ้ าได้หรือไม่ครับ 

เลขานุการสภาฯ                :   เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภา และคณะท่านผู้บริหาร การรับรอง 
(นางอินทิรา   รุดทัง)   ในกรณีของคณะกรรมการขอให้มีผู้รับรองไม่ซ้ ากัน 

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ สมาชิกฯ ท่านใดจะเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การ 
(.ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)   บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา

ท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน ๕ ท่าน ขอเชิญ ส.อบจ.สมคิด ม่วงเทศ ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียน ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(นายสมคิด ม่วงเทศ)  กระผม นายสมคิด ม่วงเทศ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

อ าเภอค่ายบางระจัน เขต 3 ขอเสนอผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
1. นายวันชัย  สืบชนะกิจกุล 
2. นายภูฑาริศ  นาคทอง 
3. ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี 
4. ร.ต.อ.วิโรจน์  ไผ่ชู 
5. นายกิติพงษ์  ทองอร่าม     

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ครับ ขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน ครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)   ขอเชิญ ส.อบจ.เสวก วิงวอน ครับ 

/เรียนท่านประธาน... 
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สมาชิกสภาฯ                      :  เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
(นายเสวก วิงวอน)  กระผม นายเสวก วิงวอน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
    เขต 5 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณ ส.อบจ.เสวก วิงวอน ครับ ขอผู้รับรองอีกหนึ่งท่าน ครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)   ขอเชิญ พ.ท.สิงห์ สนธิ ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน     
(พ.ท.สิงห์ สนธิ)   กระผม พ.ท.สิงห์ สนธิ สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขต 5 

อ าเภออินทร์บุรี ขอรับรองครับ 

ประธานสภาฯ                    :  มีผู้รับรองถูกต้องครบถ้วนนะครับ ขอบคุณท่านสมาชิกสภาฯ ทั้งสองท่านที่   
(.ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)   รับรองด้วยครับ มีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดเสนอท่านอ่ืนอีกไหมครับ ถ้าไม่มี 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ                  :   ตามที่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี   ได้มีมติคัดเลือก    
(นางอินทิรา   รุดทัง)         สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด จ านวน ๕ ท่าน ดังนี้ 
    ๑. ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี  สมาชิกสภาฯ เขต ๓ อ าเภอพรหมบุรี 
    ๒. ร.ต.อ.วิโรจน์  ไผ่ชู  สมาชกิสภาฯ เขต ๔ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
    ๓. นายวันชัย  สิบชนะกิจกุล สมาชิกสภาฯ  เขต ๒ อ าเภอค่ายบางระจัน 
    ๔. นายภูฑาริศ  นาคทอง สมาชิกสภาฯ เขต ๒ อ าเภอท่าช้าง 
    ๕. นายกิตติพงศ์ ทองอร่าม  สมาชิกสภาฯ เขต ๑ อ าเภอบางระจัน 
 

ประธานสภาฯ                    :  มีการรับรองถูกต้องนะครับ  ให้ถือว่า สมาชิกฯ ทั้ง ๕ ท่าน  ได้รับเลือกเป็น 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)          คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ต่อไปเป็น 

 ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การ
บริ หา รส่ วนจั งห วัดสิ งห์ บุ รี  ค่ าค รุ ภัณ ฑ์ยานพาหนะและขนส่ ง             
จ านวน ๒ รายการ  ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี              :  เรียน  ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) สิงห์บุรีทุกท่าน  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  มีความจ าเป็นต้อง

ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการตามข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง จ านวน ๒ รายการ ดังนี้    

๑. ส านักปลัดฯ รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบธรรมดา 
จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐   บาท  (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)    

๒. กองช่าง  รายการค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  แบบธรรมดา 
จ านวน ๑ คัน งบประมาณ ๕๗๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

 
/เพื่อประโยชน์... 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี              :  เพ่ือประโยชน์และความคุ้มค่าในการปฏิบัติราชการ จึงขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) ค าชี้แจงงบประมาณ ทั้ง ๒ รายการ รายละเอียดตามบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลง

ค าชี้แจง ซึ่งได้เสนอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
ได้พิจารณาแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๙  การแก้ไขเปลี่ยนแปลง
ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน
หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 
ดังนั้นจึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้พิจารณาอนุมัติแก้ไข 
เปลี่ยนแปลงค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ตามระเบียบก าหนดต่อไป 

ประธานสภาฯ                   :    ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)           ค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายฯ ครั้งนี้ เป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
ข้อ 2๙  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด 
ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม
อีกหรือไม่  ขอเชิญ ส.อบจ.ภูฑาริศ  นาคทอง  ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ และผู้บริหารทุกท่าน 
(นายภูฑาริศ  นาคทอง)  ขออนุญาตสอบถามเรื่องเปลี่ยนแปลงค าชี้แจงรายการตามข้อบัญญัติ   

เนื่องจากงบประมาณเท่าเดิม อยากทราบว่าแบบธรรมดา แตกต่างจากแบบ 
cab อย่างไรครับ ขอให้ช่วยชี้แจงรายละเอียดด้วยครับ 

ประธานสภาฯ                    :    ขอบเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)            

นายก อบจ.สิงห์บุรี               :  เรียน ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่านครับ ขอชี้แจงว่า 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) วงเงินงบประมาณไม่เปลี่ยนแปลง จากเดิมรถบรรทุกแบบธรรมดาเป็นแบบ 

ตอนเดียว แต่เปลี่ยนเป็นแบบมี cab ด้านหลัง  เพ่ือเพ่ิมประโยชน์ใน        
การใช้งานให้มากขึน้ แต่ราคาเท่าเดิมครับ 

ประธานสภาฯ                  :    ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)           ถ้าไม่มี เชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบที่เก่ียวข้อง ครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
(นางอินทิรา   รุดทัง)     พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) และแก้ไขเพ่ิมเติม     

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕65ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบดูว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่ นอยู่ ในที่ประชุมครบจ านวนเป็น           
องค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็น
องค์ประชุม จะท าการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกฯ  มาประชุม
จ านวนเกินกึ่งหนึ่ง  ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

 

/ขอบคุณเลขา... 
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ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใด 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)         เห็นชอบอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี           
ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จ านวน ๒ รายการ ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอ  
โปรดยกมือด้วยครับ 

           สมาชิกฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 
        สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง  โปรดยกมือครับ   

ขอเชิญเลขาฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  มีสมาชิกฯ เห็นชอบ จ านวน  19   เสียง     ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง)   งดออกเสียง  3  เสียง  

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติแก้ไข  

(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        เปลี่ยนแปลงรายละเอียดค าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง จ านวน ๒ รายการ ต่อไปเป็น 

 ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
เพื่อไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๓ รายการ ในงบลงทุนค่า
ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๒๐,๗๐๐ บาท 
(สิบเก้าล้านห้าแสนสองหม่ืนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)   
ขอเชิญท่านนายกฯ ครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี              : เรียน ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) สิงห์บุรีทุกท่าน  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  มีความจ าเป็นต้อง

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด    
เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่เหลือจ่ายจากรายการที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  
บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว รายการที่ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
ก่อหนี้ผู้กพันไว้แล้ว และรายการที่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่าย  โดยโอนเงิน
งบประมาณที่เหลือจ่ายดังกล่าวไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะให้กับ
ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี และการพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ 
จ านวน  ๑๓ รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ ๑๙,๕๒๐,๗๐๐ .- บาท  
(สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ตามบัญชีรายละเอียด
โครงการฯ  ซึ่งได้เสนอให้ท่านสมาชิกฯ ทุกท่านได้พิจารณาแล้ว นั้น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓  ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน 
หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น   

 

/ดังนั้นจึงขอ... 
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นายก อบจ.สิงห์บุรี              : ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติองค์การ 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) บริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  
จ านวน  ๑๓  รายการ รวมเป็นเงินงบประมาณ  ๑๙,๕๒0,๗0๐.- บาท   
(สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมี่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  เพ่ือให้สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้โปรดพิจารณาอนุมัติ ตามระเบียบฯ ก าหนดต่อไป 

ประธานสภาฯ                  :  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ การขออนุมัติโอนเงินงบประมาณฯ ครั้งนี้ เป็นไปตาม  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน  
โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอน
ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

ประธานสภาฯ                  :  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่    ถ้าไม่มี ผมขอเชิญ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) เลขานุการสภาฯ แจ้งระเบียบฯ ที่เก่ียวข้องครับ  

เลขานุการสภาฯ                 :  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
(นางอินทิรา   รุดทัง)     พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554) และแก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕65 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่น
ตรวจสอบดูว่า สมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์ประชุม
หรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจ านวนเป็นองค์ประชุม 
จะท าการลงมติเรื่องใดๆ ไม่ได้ ขณะนี้มีสมาชิกมาประชุมจ านวนเกินกึ่งหนึ่ง  
ถือว่าครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ แล้วค่ะ 

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ  ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ  สมาชิกฯ ท่านใด
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)         เห็นชอบอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๖  

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่   
จ านวน ๑๓ รายการ ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น ๑๙,๕๒๐,๗๐๐ บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนสองหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอโปรดยกมือด้วยครับ 

           สมาชิกฯ ท่านใด  ไม่เห็นชอบ  โปรดยกมือครับ 
        สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง  โปรดยกมือครับ   

ขอเชิญเลขาฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  มีสมาชิกฯ เห็นชอบ จ านวน  19  เสียง     ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
(นางอินทิรา   รุดทัง)   งดออกเสียง  3  เสียง  

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ  ครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุม  เห็นชอบอนุมัติ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)        โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จ านวน ๑๓ รายการ 
ในงบลงทนุค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ต่อไปเป็น 

 

/ระเบียบวาระท่ี ๙... 

 



20 
 

ประธานสภาฯ                   :  ระเบียบวาระท่ี ๙ เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติการใช้จ่ายเงินบ ารุงเป็นค่าครุภัณฑ์  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงของโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  
ขอเชิญท่านนายกฯ ชี้แจงครับ 

 

นายก อบจ.สิงห์บุรี             :  เรียน ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร)  สิงห์บุรีทุกท่าน   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการถ่ายโอน

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑๑ แห่ง ตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) ด้านการ
ถ่ายโอนภารกิจ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น ด้วยโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้ง ๙ แห่ง ที่ถ่ายโอนภารกิจ ให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลจักรสีห์ , 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลต้นโพธิ์, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล ต าบลต้นโพธิ์ 2, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลบางกระบือ, 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลบางกระบือ 2, โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ต าบลม่วงหมู่, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลงิ้วราย, 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต าบลบ้านแป้ง, และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ต าบลสระแจง มีความประสงค์ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน
บ ารุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพ่ือให้ครอบคลุม และเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
พร้อมเสนอคณะกรรมการพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงประจ าปี ให้ความ
เห็นชอบแผนการใช้จ่ายเงินดังกล่าว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๖ ไปเรียบร้อยแล้วเพ่ือให้การปฏิบัติงานการเงินการคลังของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย ตามแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังของ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบ ารุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๖ ซึ่งก าหนดให้การใช้จ่ายเงิน
บ ารุงตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ในการจ่ายเงินบ ารุงเป็นค่าครุภัณฑ์      
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้วเสนอให้
สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ในการนี้จึงขออนุมัติการใช้จ่ายเงิน
บ ารุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  จึงน าเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 

 

/ขอบคุณท่าน... 
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ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) ถ้าไม่มี ขณะนี้ ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอถามมติที่ประชุมนะครับ สมาชิกฯ 

ท่านใดอนุมัติการใช้จ่ายเงินบ ารุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตาม
แผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ  โปรดยกมือด้วยครับ 

               สมาชิกฯ ท่านใด  ไม่อนุมัติ  โปรดยกมือครับ 
    สมาชิกฯ ท่านใด งดออกเสียง  โปรดยกมือครับ   

ขอเชิญเลขาฯ สรุปครับ 

เลขานุการสภาฯ                 :  มีสมาชิกฯ อนุมัติ  จ านวน  20  เสียง   ไม่อนุมัติ  ไม่มี    
(นางอินทิรา  รุดทัง)   งดออกเสียง   3   เสียง 
    (สมาชิกลงชื่อแสดงตนเข้าประชุมเพ่ิมอีก 1 ท่าน รายนายธนพล สีตะระโส 
    สมาชิกสภาฯ เขต ๔ อ าเภออินทร์บุรี) 

ประธานสภาฯ                    :  ขอบคุณเลขานุการสภาฯ ครับ เป็นอันว่ามติที่ประชุมอนุมัติการใช้จ่ายเงิน  
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)           บ ารุงเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามแผนการใช้จ่ายเงินบ ารุงของ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 
ต่อไปเป็น 

ประธานสภาฯ                    :  ระเบียบวาระท่ี 10 เรื่อง อ่ืน ๆ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมในวาระนีห้รือไม่ครับ 
 เชิญ ส.อบจ.ภูฑาริศ นาคทอง ครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  ท่านนายกฯ และผู้บริหารทุกท่าน 
(นายภูฑาริศ  นาคทอง)  กระผมนายภูฑาริศ นาคทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี  

เขต 2 อ าเภอท่าช้าง ขอสอบถามเรื่องเงินสะสมว่าขณะนี้มีเงินสะสมร้อยเปอร์เซ็นต์
จ านวนเท่าไร สามารถใช้ได้จ านวนเท่าไร และเก็บไว้กี่เปอร์เซ็นต์ครับ 

นายก อบจ.สิงห์บุรี             :  เรียน ท่านประธานสภาฯ  และท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) สิงห์บุรีทุกท่าน ผมขออนุญาตให้ผู้อ านวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงครับ 

ผู้อ านวยการกองคลัง      :  เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(นางมยุรี ธรรมสกุล)  สิงห์บุรี  ท่านผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน  กองคลังขอรายงาน 

ยอดเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้ ตอนนี้มีจ านวนประมาณสามร้อยล้านบาทค่ะ 

ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณผู้อ านวยการกองคลังครับ  มีสมาชิกฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติม 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)  อีกหรือไม่ครับ  ขอเชิญ ส.อบจ.เสวก วิงวอนครับ 

สมาชิกสภาฯ                      : เรียน ท่านประธานสภาฯ  ท่านรองประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ   
(นายเสวก วิงวอน) ท่านนายกฯ และผู้บริหารทุกท่าน กระผมนายเสวก วิงวอน สมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขต 5 อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อยากขอฝากท่านนายกฯ 
บริเวณสะพานที่สองทางเข้าหมู่บ้านศุภนคร เมื่อน้ าท่วมมีการน าลูกรังไปเทไว้ 
ปรากฏว่าตอนนี้คอสะพานเหลือแต่ลูกรังท าให้มีฝุ่นเยอะ ประชาชนอยากให้ลาด
ยางบริเวณคอสะพาน และเรื่องที่สองป้ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี
บริเวณทางเข้าอุทยานแม่ลาฯ ทั้งสองข้างอยากให้ปรับปรุงให้สวยงามขึ้นครับ 

/ขอบคุณ... 
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ประธานสภาฯ                   :  ขอบคุณ ส.อบจ.เสวก วิงวอน ครับ   ขอเชิญ ท่านนายกฯ ครับ 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี)   

นายก อบจ.สิงห์บุรี             :  จะมอบหมายให้กองช่างเข้าไปด าเนินการบริเวณสะพานที่ท่านสมาชิกฯ  
(นายศุภวัฒน์  เทียนถาวร) แจ้งมาครับ  ส่วนป้ายบริเวณทางเข้าอุทยานแม่ลาฯ จะให้กองช่างเข้าไป 

ด าเนินการปรับปรุงจากงบประมาณซ่อมแซม และจะเร่งด าเนินการครับ 

ประธานสภาฯ                    :   ขอบคุณ ท่านนายกฯ ครับ   มีสมาชิกฯ ท่านใด  จะสอบถามเพ่ิมเติม 
(ร.ต.ต.ทองแดง  เทียนศรี) อีกหรือไม่ครับถ้าไม่มี ผมขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, 

ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน,  
ท่านรองปลัดฯ, ท่านผู้อ านวยการกองทุกกองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน  
ที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสภาฯ ในวันนี้  ผมขอปิดประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  11.50 น. 

 

      .................................................ผู้ถอดรายงานการประชุมฯ 
(นางสาวสุนิสา มีจันทร์) 

      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 
 

.................................................ผู้ตรวจสอบถูกต้อง 
(นายชัยยะ  มหาปราบ) 
หัวหน้าฝ่ายการประชุม 

 
        
      ................................................ผู้ตรวจทาน 
              (นางอินทิรา รุดทัง) 

   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุร ี
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี ๒๕๖6 เรียบร้อยแล้ว  
 

 

 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมฯ ในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 
 

   ร.ต.ต.  

        (ทองแดง  เทียนศรี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 
 

   ร.ตสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี ๒๕๖6  ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิงห์บุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี 2566  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม 2566 

 

   ร.ต.ต.  

        (ทองแดง  เทียนศรี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 

 
.ต.  

        (ทองแดง  เทียนศรี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี 


